



**POWER to GROW**  
A Blueprint For New Orleans' Bright Future

# Nhà Máy Điện New Orleans

Xin hãy đến để nghe thêm thông tin và hỏi những câu hỏi về Nhà Máy Điện New Orleans.

Địa điểm và Thời gian của từng khu vực:

Thứ Năm, 27 tháng 9  
6 – 7 giờ 30 tối  
Khu vực E  
New Orleans East Hospital  
5620 Read Blvd.

Ghi danh bắt đầu từ 5 giờ 30 chiều  
Muốn biết thêm chi tiết xin vào trang mạng [entergyneworleans.com/powertogrow](http://entergyneworleans.com/powertogrow).



WE POWER LIFE<sup>SM</sup>

**THÔNG BÁO HỌP CỘNG ĐỒNG  
ENTERGY NEW ORLEANS, INC.  
VỀ VẤN ĐỀ  
NHÀ MÁY PHÁT ĐIỆN NEW ORLEANS**

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ENTERGY NEW ORLEANS, INC. ("ENO") SẼ TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP CÔNG KHAI TẠI TẤT CẢ CÁC QUẬN / HUYỆN ĐƯỢC HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ NEW ORLEANS ĐẠI DIỆN THÔNG TIN VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI LIÊN HỆ ĐẾN HỒ SƠ BỔ SUNG (ENO) VÀO NGÀY 6 THÁNG 7 ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ MÁY ĐIỆN TẠI NEW ORLEANS (NOPS). DỰ ÁN BỔ SUNG CỦA ENO ĐỀ TRÌNH LÊN 2 CÁCH THAY THẾ VỀ KỸ THUẬT MÁY PHÁT ĐIỆN CỦA NOPS: (1) MỘT MÁY PHÁT ĐIỆN DÙNG KHÍ ĐÓT 226 MEGAWATT, HOẶC MỘT HỆ THỐNG 128 MEGAWATT WÄRTSILÄ 18V50SG VỚI BẢY ĐỘNG CƠ KHÍ ĐÓT CÙNG LÚC DÙNG BÊN TRONG MÁY DÙNG KHÍ ĐÓT (RICE). XÂY DỰNG MỘT NHÀ MÁY ĐIỆN NHƯ NOPS TẠI ĐỊA PHƯƠNG SẼ GIÚP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC CUNG CẤP ĐIỆN CHO THÀNH PHỐ VÀO LÚC CAO ĐIỂM. CUỘC HỌP CÔNG KHAI NÀY, ENO SẼ NÊU LÊN NHIỀU VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG NOPS, GỒM CÓ:

MÁY CT LÀ GÌ? MÁY PHÁT ĐIỆN RICE LÀ GÌ?

TẠI SAO NEW ORLEANS CẦN NOPS?

NHỮNG ĐIỂM LỢI CỦA NOPS LÀ GÌ?

NOPS SẼ CÓ ẢNH HƯỞNG NHƯ THẾ NÀO VỀ MẶT KINH TẾ?

NHỮNG ĐIỂM LỢI CỦA VIỆC DÙNG MÁY LỚN LÀ GÌ?

NOPS MANG LẠI LỢI ĐIỂM GÌ CHO VIỆC KẾT HỢP TÀI NGUYÊN?

TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA NOPS LÀ GÌ?

TÔI CÓ THỂ LÀM GÌ TỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN KHÍCH NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO?

MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐƯỢC MỜI THAM DỰ THAM GIA CÁC CUỘC HỌP NÀY. CÁC CUỘC HỌP ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI ĐỊA ĐIỂM SAU ĐÂY, TỪ 6:00 TỚI 7:30 TỐI – SẼ CÓ THÔNG DỊCH VIÊN:

<b>NGÀY</b>	<b>HỘI ĐỒNG KHU VỰC</b>	<b>ĐỊA ĐIỂM</b>	<b>ĐỊA CHỈ</b>
THỨ TƯ, 27 THÁNG 9, 2017	KHU VỰC E	NHÀ THƯƠNG EAST NEW ORLEANS	5620 READ BLVD. NEW ORLEANS, LA 70127